
રાḁય સભાની બેઠક શા માટે Ḛથિગત કરવામાં આવી ? 

- અἘણ જેટલી  

િવપ᷵ના નેતા (રાḁય સભા)  

રાḁય સભાની બેઠક અચાનક મોકૂફ રાખવાની બાબતથી મન ેઆὴચય ᷷થયું. મન ેએમ હતુ ંક ે
રાḁયસભામાં આંṒ Ṕદેશ િવભાજન ખરડો 2014 િવશે ચચા᷷િવચારણા કરવામાં આવશ ે
અને તેના માટેની બેઠક લાંબો સમય ચાલશ,ે પણ એવું બḍયું નિહ.  

ભાજપ સીમાંધારા અને તેલંગણા બંનનેે ḍયાય અપાવવા માટે Ṕિતબḋધ છે. આ બાબતમાં 
અમારા Ṕયḉનો સતત ચાલ ુજ રહેશ.ે  

સમṂ િવરોધ પ᷵ એવું ઈ᷿છે છે ક ેḁયારે ચચા᷷ થાય ત ેવખતે ગૃહની કાયવ᷷ાહીનું ἓવંત 
Ṕસારણ રજૂ કરવામાં આવ.ે જનતાન ેતેમના Ṕિતિનિધઓ શુ ંબોલે છે તે ἒણવાનો 
અિધકાર છે.  

 


